



แผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย
อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา

จัดทำโดย

งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล
อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา
โทร./โทรสาร ๐-๕๐๓๙๕-๖๕๓๙๕-๕

คำกล่าวนำ

แผนการดำเนินงาน เป็นแผนที่รวบรวมแผนงานโครงการกิจกรรม ที่ดำเนินจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอยในแต่ละปีงบประมาณ เป็นแผนต่อเนื่องมาจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี กล่าวคือองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอยได้รวบรวมแผนงานโครงการต่างๆ ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ทั้งที่เป็นงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอยที่ดำเนินการโดยงบประมาณของหน่วยงานอื่นที่เข้ามาดำเนินการในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอยมาจัดทำแผนการดำเนินงานขึ้น เพื่อเป็นตัวกำหนดทิศทางในการดำเนินงานของแต่ละปีงบประมาณ

ในการนี้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ขอขอบพระคุณคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ส่วนราชการทุกภาคส่วน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานวางแผน ที่ให้ความร่วมมือ ร่วมใจในการจัดทำแผนการดำเนินงานฉบับนี้ ในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย จึงได้นำแผนการดำเนินงานนี้ไปปฏิบัติ เพื่อความสุขของประชาชนในท้องถิ่นตำบลหนองหอยต่อไป

อนุมัติ

(ลงชื่อ) 
(นายสุชาติ บำรุงศิลป์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย รักษาราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย

คำนำ

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย จัดทำขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนงาน รายละเอียด โครงการและกิจกรรมที่ต้องการดำเนินการจริงทั้งหมดในเขตพื้นที่ของตำบลหนองหอยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

แผนการดำเนินงานฉบับนี้ ได้รวบรวมแผนการปฏิบัติงานสำหรับโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ต้อง ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของตำบลหนองหอยซึ่งปรากฏอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และที่ดำเนินการโดยหน่วยงานอื่น ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยได้จำแนกรายละเอียดสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาเพื่อให้ทราบถึงกิจกรรมการพัฒาที่ได้แสดงถึงโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยงาน ระยะเวลาในการดำเนินการที่ชัดเจนทั้งหมด

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการดำเนินการฉบับนี้ สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น และสามารถใช้ในการควบคุมการดำเนินงานในเขตพื้นที่ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่นของผู้บริหารด้วย

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ ๑ บทนำ	๑
บทนำ	๒
วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน	๓
ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน	๓
ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน	๕
ส่วนที่ ๒ บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม	๖
-บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม และงบประมาณ (แบบ ผศ.๐๑)	๘-๑๐
-บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม และงบประมาณ (กรณีได้ก่อนนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ) (แบบ ผศ.๐๑)	๑๑
-บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม และงบประมาณ (แบบ ผศ.๐๒)	๑๒-๑๓
-บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม และงบประมาณ (กรณีได้ก่อนนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ) (แบบ ผศ.๐๒)	๑๔-๑๕
ภาคผนวก	
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย	

ส่วนที่ ๑ บทนำ

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย
อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา

ส่วนที่ ๑

๑.๑ บทนำ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันให้ความสำคัญกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกำหนดกรอบความเป็นอิสระในการกำหนดนโยบาย การปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอำนาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ นอกจากนี้พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้บัญญัติให้มืองค์กรรับผิดชอบในการจัดทำแผนการกระจายอำนาจให้แก่การปกครองส่วนท้องถิ่น พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งจุดหมายดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อให้กระจายอำนาจเป็นไปอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีอำนาจกว้างขวางขึ้น ซึ่งมีใช้มีหน้าที่บริการสาธารณะพื้นฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้น แต่รวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่น และเป็นองค์กรที่เปิดให้ประชาคมท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารและตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นซึ่งเป็นแผนที่กำหนดยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโดยแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายในการพัฒนาในช่วง ๕ ปี (๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และเชื่อมโยงกับการวางแผนเพื่อจัดทำงบประมาณประจำปี เนื่องจากมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดขึ้นสำหรับงบประมาณแต่ละปี โดยครอบคลุมระยะเวลา ๕ ปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๐๓/ว ๖๒๔๗ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๗๕๐๙ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย จึงได้จัดทำแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอยขึ้น และเพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินงานของโครงการต่างๆ ที่ได้รับการอนุมัติให้ดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นและมีการประสานและบูรณาการการทำงานเกี่ยวกับหน่วยงานอื่นๆ รวมทั้งการจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงาน เพื่อให้การติดตามและประมวลผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้น

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย มุ่งหวังว่าแผนการดำเนินงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ การติดตามและประมวลผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติใช้เป็นอย่างดี

๑.๒ วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

๑. แผนการดำเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและ กิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ประจำปีงบประมาณ นั้น เพื่อให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย มีความชัดเจนใน การปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานและจำแนก รายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการดำเนินงาน

๒. แผนการดำเนินงานจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุม การดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

๓. แผนการดำเนินงาน จะกำหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการใน พื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่จะบรรจุในแผนการดำเนินงาน จะมีที่มาจาก

๓.๑ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ขององค์การบริหารส่วน ตำบลหนองหอย (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอยอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดำเนินการ)

๓.๒ โครงการ กิจกรรม การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ที่เกิดจากการ จ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจ่ายอื่นๆ ที่ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๓.๓ โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอยดำเนินการเองโดยไม่ ใช้งบประมาณ (ถ้ามี)

๓.๔ โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงาน อื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย โดยให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ตรวจสอบจากแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

๓.๕ โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอื่นๆ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอยพิจารณาเห็นว่า จะเกิดประโยชน์ในการประสานการดำเนินงานในพื้นที่

๑.๓ ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๕ การนำแผนพัฒนา ไปปฏิบัติ ข้อ ๒๖ ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงาน โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

๑. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นๆ ที่ ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น

๒. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอให้ผู้บริหาร ท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

จากระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว สามารถสรุปขั้นตอนในการดำเนินการจัดทำแผนการ ดำเนินงานได้ ๓ ขั้นตอน ดังต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ ๑ การเก็บรวบรวมข้อมูล คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอยเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรม ที่จะมีการดำเนินการจริงในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ซึ่งจะประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย และโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และ หน่วยงานอื่นๆ ที่จะดำเนินการในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล

ขั้นตอนที่ ๒ การจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน โดยพิจารณาแผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอยและหน่วยงานต่างๆ จะต้องมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย และเมื่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอยพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว จึงนำร่างแผนการดำเนินงานเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยเค้าโครงแผนการดำเนินงานจะแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือ

ส่วนที่ ๑ บทนำ ประกอบด้วย

- ๑) บทนำ
- ๒) วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน
- ๓) ขั้นตอนการจัดทำแผนดำเนินงาน
- ๔) ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม ประกอบด้วย

- ๑) บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ(ผด.๐๑)
- ๒) บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ (ผด.๐๒)
- ๓) บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการการพัฒนาท้องถิ่น (ผด.๐๒/๓)

ขั้นตอนที่ ๓ การประกาศใช้แผนการดำเนินงาน เมื่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอยให้ความเห็นชอบร่างแผนการดำเนินงานแล้ว จึงประกาศใช้แผนการดำเนินงาน โดยให้บิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับจากวันที่ประกาศเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นรับทราบโดยทั่วกัน และต้องบิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๗ แผนการดำเนินงานให้จัดทำเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม

ภายหลังจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดทำแผนการดำเนินงานแล้วหากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดตั้งงบประมาณเพิ่มเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการเพิ่มเติมจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่มีการจัดตั้งงบประมาณเพิ่มเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการเพิ่มเติมจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ (โดยให้จัดทำเป็นแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑,๒,๓,๔,.....)

๑.๔ ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

๑. ทำให้การดำเนินงานแผนงาน/โครงการพัฒนาในบึงบรระมาณมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น
๒. มีความสะดวกในการติดตามประเมินผลการนำไปปฏิบัติ มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพ
๓. เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปีของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
๔. ทราบถึงจำนวนงบประมาณที่ต้องจ่ายจริงในแต่ละปี
๕. สามารถบริหารเวลาในการดำเนินงานโครงการของทุกส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบล
๖. สามารถนำแผนการปฏิบัติการมาวิเคราะห์ปัญหาอันเกิดจากการดำเนินโครงการต่างๆ ตามงบประมาณในบึงบรระมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ได้อย่างถูกต้อง

ส่วนที่ ๒

บัญชีโครงการ/กิจกรรม

ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม

องค์ประกอบ ประกอบด้วย บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ และบัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณโดยนำเสนอ ดังนี้

๒.๑ บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ (แบบ ผต. ๐๑)

แบบ ผต. ๐๑ เป็นแบบบัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์/แผนงาน จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ดำเนินการ คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด จำนวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด หน่วยงานรับผิดชอบ

การจัดทำแผนการดำเนินงานตามแบบ ผต.๐๑ นี้ จะต้องลงรายการยุทธศาสตร์ แผนงานให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ลงรายการของจำนวนโครงการที่ดำเนินการ การคิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด จำนวนงบประมาณ และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด และต้องระบุหน่วยงานรับผิดชอบ และเมื่อส่งแต่ละยุทธศาสตร์และแผนงานแล้ว จะต้องรวมผลทุกครั้ง และจะต้องรวมผลในภาพรวมทั้งหมดด้วย

การลงยุทธศาสตร์และแผนงานโดยภาพรวมทั้งหมด ผลของการคิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด จะต้องเป็นร้อยละร้อยเสมอ (๑๐๐)

๒.๒ บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ (แบบ ผต. ๐๒)

แบบ ผต.๐๒ เป็นแบบบัญชีโครงการ/งบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์แต่ละยุทธศาสตร์พร้อมแสดงแผนงาน โดยมีลำดับที่/โครงการ/รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/งบประมาณ(บาท)/สถานที่ดำเนินการ/หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ปีงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง

๒.๓ บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการการพัฒนาท้องถิ่น (แบบ ผต. ๐๒/๑)

แบบ ผต.๐๒/๑ เป็นแบบจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประกอบด้วย ประเภทครุภัณฑ์ พร้อมแสดงแผนงาน โดยมีลำดับที่/โครงการ/รายละเอียดของครุภัณฑ์/งบประมาณ (บาท)/สถานที่ดำเนินการ/หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ปีงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง

บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม และงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยงา รับผิดชอบหลัก
๓. ยุทธศาสตร์โครงการตามแนวพระราชดำริ	สนับสนุนและส่งเสริมอาชีพให้กับหมู่บ้าน	แผนงานสร้างควม เข้มแข็งของชุมชน	๓	๓.๘๕	๒๐,๐๐๐	๐.๓๙	สำนักปลัด อบต.
	ส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยโดยการ จัดการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐาน การศึกษา	แผนงานการศึกษา	๘	๓๔.๘๘	๒,๖๓๘,๐๐๐	๒๙.๙๙	กองการศึกษา
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนากุณภาพชีวิต	ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ได้มาตรฐาน	แผนงานการศึกษา แผนงานอุตสาหกรรม และกาไอชา	๕ ๓	๙.๒๖ ๑.๘๕	๘๙๗,๘๗๕ ๒๐๐,๐๐๐	๙.๕๘ ๕.๕๖	กองการศึกษา กองการศึกษา
	ส่งเสริมและบำรุงศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวันสำคัญ ของชาติให้คงอยู่และสืบทอดต่อไป	แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	๓	๕.๕๗	๗๐,๐๐๐	๐.๖๕	กองการศึกษา
	ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	๑	๓.๘๕	๓๐,๐๐๐	๐.๒๘	สำนักปลัด อบต.
		แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	๓	๕.๕๗	๑๕๐,๐๐๐	๑.๓๐	กองการศึกษา
	ส่งเสริมการป้องกัน แก้ไข การปราบปราม ยาเสพติดและอบายมุข	แผนงานสาธารณสุข	๑	๓.๘๕	๒๐,๐๐๐	๐.๓๙	สำนักปลัด อบต.

บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม และงบประมาณ
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต (ต่อ)	ส่งเสริมและรณรงค์การป้องกันและควบคุมโรคอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน	แผนงานสาธารณสุข	๕	๔.๒๖	๒๑๒,๕๐๐	๓.๙๗	สำนักปลัด อบต.
	พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสาธารณสุขให้ทั่วถึงและครอบคลุมทุกพื้นที่	แผนงานสาธารณสุข	๑	๓.๘๕	๖๖๐,๐๐๐	๖.๓๓	สำนักปลัด อบต.
	ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	แผนงานสร้างความรู้ความเข้าใจของชุมชน	๑	๓.๘๕	๓๕๐,๐๐๐	๓.๓๗	สำนักปลัด อบต.
	ส่งเสริมพัฒนาบทบาทและภาวะผู้นำคุณภาพชีวิตของเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อ HIV และผู้ด้อยโอกาสให้ทัดเทียมเท่ากับบุคคลทั่วไป	แผนงานสร้างความรู้ความเข้าใจของชุมชน	๑	๓.๘๕	๒๐,๐๐๐	๐.๓๕	สำนักปลัด อบต.
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุข	ส่งเสริมการพัฒนาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	แผนงานรักษาความสงบภายใน	๓	๓.๘๕	๒๐,๐๐๐	๐.๓๕	สำนักปลัด อบต.
	พัฒนาระบบประปา แหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคและการเกษตร	แผนงานการเกษตร	๑	๓.๘๕	๒๐,๐๐๐	๐.๓๕	สำนักปลัด อบต.
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง	สนับสนุนการเพิ่มศักยภาพสินค้าและการตลาดของท้องถิ่น	แผนงานการเกษตร	๑	๓.๘๕	๒๐,๐๐๐	๐.๓๕	สำนักปลัด อบต.
	ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมดูแลพื้นที่ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	แผนงานการเกษตร	๒	๓.๓๐	๓๒๐,๐๐๐	๑.๓๓	สำนักปลัด อบต.
	ส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	แผนงานรักษาความสงบภายใน	๒	๓.๓๐	๙๐,๐๐๐	๐.๘๓	สำนักปลัด อบต.

บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม และงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของ ทั้งหมด	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง (ต่อ)	การพัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซม และบำรุงรักษาระบบคมนาคมให้สัญจรสะดวกและได้มาตรฐานยิ่งขึ้น	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๘	๑๔.๘๑	๕,๑๗๕,๐๐๐	๓๘.๘๕	กองช่าง
	การพัฒนา ระบบประปา แหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคและการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๑	๑.๘๕	๑๗๖,๐๐๐	๑.๖๓	กองช่าง
๕. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการภาครัฐ	ส่งเสริมการเพิ่มขีดสมรรถนะของบุคลากรและระบบคุณธรรมจริยธรรม	แผนงานบริหารงานทั่วไป	๓	๕.๕๓	๓๐๐,๐๐๐	๒.๗๘	สำนักปลัด อบต.
	ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกประชาธิปไตยและมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	๑	๑.๘๕	๓๐,๐๐๐	๐.๒๘	สำนักปลัด อบต.
	ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพองค์กรเพื่อการบริการที่ดีและทันสมัย	แผนงานบริหารงานทั่วไป	๒	๓.๗๐	๕๖๓,๕๐๐	๑.๙๖	กองคลัง
รวม			๕๔	๑๐๐	๑๐,๓๖๕,๕๐๐	๑๐๐	

บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม และงบประมาณ (กรณีได้ก่อนหน้าผู้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ)

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง	การพัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซม และบำรุงรักษาระบบคมนาคมให้สัญจรสะดวกและได้มาตรฐานยิ่งขึ้น	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๘	๗๖.๗๓	๒๑,๓๑๓,๘๐๗	๖๓.๔๗	กองช่าง
	การพัฒนาาระบบประปาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคและการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๓	๒๗.๒๗	๑,๔๘๘,๐๐๐	๖.๕๓	กองช่าง
รวม			๑๑	๑๐๐	๒๒,๗๙๗,๘๐๗	๑๐๐	

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม และงบประมาณ
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา

๓. ยุทธศาสตร์โครงการตามแนวพระราชดำริ
 ๓.๓ กฤษฎีฯ สนับสนุนและส่งเสริมอาชีพให้กับหมู่บ้าน
 (๑) แผนงานสร้างเสริมเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๕						พ.ศ. ๒๕๖๖						
						ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑	โครงการส่งเสริมอาชีพ ตามศาสตร์พระราชา เศรษฐกิจพอเพียง (ข้อมูลผู้ทำ ปี ๒๕๖๖ หน้า ๑๖๖/๒๖๗)	อบรมให้ความรู้ด้านอาชีพต่างๆ แก่ ประชาชนให้จดตำบลหนองหอย จำนวน ๕๐ คน โดยมีค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ค่าอาหารพร้อมเครื่องดื่ม (ปราศจากแอลกอฮอล์) อาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าป้าย ค่าสมาคมวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ เป็นต้น	๒๐,๐๐๐	อบต. หนองหอย	สำนักปลัด อบต.													
	รวม		๒๐,๐๐๐															

๒. บุคลากรพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ กัลยฤทธิ์ ส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาดำเนินชีวิตในการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา (๑) แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๖												
						พ.ศ. ๒๕๖๕	พ.ค.	พ.ม.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ก.ย.	
๑	โครงการจัดตั้งวันเด็กแห่งชาติ (ข้อบัญญัติฯ ปี ๒๕๖๖ หน้า ๓๓๔/๒๕๖๖)	๑. จัดให้มีการแสดงของเด็กและเยาวชนในตำบล ๒. จัดนิทรรศการให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชน ๓. จัดหาของขวัญ ของรางวัลให้แก่เด็ก ในการเข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ๔. ผู้เข้าร่วมโครงการและผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นเด็ก เยาวชน และประชาชนตำบลหนองหอย จำนวนประมาณ ๓๐๐ คน	๕๐,๐๐๐	ออบต.หนองหอย	กองการศึกษา													
๒	โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ (ข้อบัญญัติฯ ปี ๒๕๖๖ หน้า ๓๓๖/๒๕๖๖)	จัดทุนงบประมาณให้แก่โรงเรียนบ้านถนนหักเพื่อดำเนินโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ เพื่อเป็นอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน	๑๕,๐๐๐	โรงเรียนบ้านถนนหัก	กองการศึกษา													
๓	โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่สนับสนุนผลผลิตเพื่ออาหารกลางวัน (ข้อบัญญัติฯ ปี ๒๕๖๖ หน้า ๓๓๗/๒๕๖๖)	จัดทุนงบประมาณให้แก่โรงเรียนบ้านท่าบ่อพัฒนา เพื่อดำเนินโครงการเกษตรสนับสนุนผลผลิตเพื่ออาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน	๒๐,๐๐๐	โรงเรียนบ้านท่าบ่อพัฒนา	กองการศึกษา													

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาด้านอาชีพในการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา
(๓) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๖														
						ท.ค.	ท.ธ.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
๕	โครงการรณรงค์ สนับสนุนผลผลิตเพื่อ อาหารกลางวัน (ชัยภูมิ ปี ๒๕๖๖ หน้า ๑๓๘/๒๒๗)	อุดหนุนงบประมาณให้แก่โรงเรียน บ้านหนองกก เพื่อดำเนินโครงการ เกษตรสนับสนุนผลผลิตเพื่ออาหาร กลางวัน	๑๕,๐๐๐	โรงเรียน บ้านหนองกก	กอง การศึกษา															
๕	โครงการขับเคลื่อน ปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง (ชัยภูมิ ปี ๒๕๖๖ หน้า ๑๓๘/๒๒๗)	อุดหนุนงบประมาณให้แก่โรงเรียน บ้านหนองหอยเพื่อดำเนินโครงการ ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นอาหารกลางวันให้กับเด็ก นักเรียน	๒๐,๐๐๐	โรงเรียน บ้าน หนองหอย	กอง การศึกษา															
๖	โครงการเศรษฐกิจ พอเพียง (ชัยภูมิ ปี ๒๕๖๖ หน้า ๑๓๘/๒๒๗)	อุดหนุนงบประมาณให้แก่โรงเรียน บ้านบุขี้เหล็กเพื่อดำเนินโครงการเศรษฐกิจ พอเพียง เพื่อเป็นอาหารกลางวันให้กับ เด็กนักเรียน	๒๐,๐๐๐	โรงเรียน บ้านบุขี้เหล็ก	กอง การศึกษา															
๗	โครงการอาหารกลางวัน สำหรับเด็กนักเรียน (ชัยภูมิ ปี ๒๕๖๖ หน้า ๑๓๘/๒๒๗)	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ พื้นฐาน(สพฐ) ในเขตตำบลหนองหอย เพื่อดำเนินโครงการอาหารกลางวัน สำหรับเด็กนักเรียน ๒๓ บาท/วัน จำนวน ๕๙๐ คน ๒๓ บาท/วัน จำนวน ๒๐๐ วัน เป็นเงิน ๒,๔๗๘,๐๐๐ บาท	๒,๔๗๘,๐๐๐	โรงเรียนสังกัด สพฐ.ในพื้นที่ ตำบล หนองหอย ๕ โรงเรียน	กอง การศึกษา															

๒. บุคลากรพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ กัลยฤทธิ์ ส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาในระบบ นอกกระบบ และการศึกษิตตามอัธยาศัยในการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา
(๑) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๕				พ.ศ. ๒๕๖๖										
						ท.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
๘	โครงการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม (ข้อบัญญัติฯ ปี ๒๕๖๖ หน้า ๑๙๑๓/๒๒๗)	อุดหนุนงบประมาณให้แก่โรงเรียน บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ๒ เพื่อดำเนิน โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม	๒๐,๐๐๐	โรงเรียน บุญเหลือ วิทยานุสรณ์๒	กอง การศึกษา															
	รวม		๒,๖๙๕,๐๐๐																	

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๒ กลยุทธ์ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน

(๑) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๖															
						พ.ศ. ๒๕๖๕ ค.ศ.	พ.ศ. ๒๕๖๕ จ.ศ.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
๑	โครงการป้องกันกร ฉมป่าของเด็กปฐมวัย (ข้อบัญญัติฯ ปี ๒๕๖๖ หน้า ๑๑๓๗/๒๒๗)	จัดอบรมให้ความรู้แก่ครู ผู้ปกครองและ เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยมี ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหารพร้อม เครื่องดื่มปราศจากแอลกอฮอล์) อาหาร ว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้าย ค่าสมนาคุณ วิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ เป็นต้น	๒๐,๐๐๐	ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก อบต. หนองพยอม จำนวน ๒ แห่ง	กอง การศึกษา																
๒	โครงการรณรงค์การสวม หมวกนิรภัยในเด็ก ปฐมวัย (ข้อบัญญัติฯ ปี ๒๕๖๖ หน้า ๑๒๐๐/๒๒๗)	จัดอบรมให้ความรู้แก่ครู ผู้ปกครองและ เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยมี ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหารพร้อม เครื่องดื่ม(ปราศจากแอลกอฮอล์) อาหาร ว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้าย ค่าสมนาคุณ วิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ เป็นต้น	๒๐,๐๐๐	ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก อบต. หนองพยอม จำนวน ๒ แห่ง	กอง การศึกษา																
๓	โครงการสร้างเสริม ประสบการณ์เรียนรู้ (ข้อบัญญัติฯ ปี ๒๕๖๖ หน้า ๑๒๒๖/๒๒๗)	นำเด็กเล็ก ครู ผู้ปกครองของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบล หนองพยอม จำนวน ๑๕๐ คน ไปเรียนรู้ และทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้	๕๐,๐๐๐	สวนสัตว์ นครราชสีมา	กษส การศึกษา																

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๒ กลยุทธ์ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน

(๑) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๖											
						ค.ค.	ท.ช.	อ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๔	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ข้อบัญญัติฯ ปี ๒๕๖๖ หน้า ๒๒๐/๒๒๗)	๑. เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน สพด. จำนวน ๔๓๗,๓๕๕ บาท ๒. เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน สพด. จำนวน ๓๗,๐๐๐ บาท ๓. เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน สพด. จำนวน ๓๗,๐๐๐ บาท ๔. เพื่อจ่ายเป็นค่าสื่อแบบฝึกเขียน สพด. จำนวน ๒๕,๕๐๐ บาท ๕. เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สพด. จำนวน ๒๒,๕๕๐ บาท ๖. เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน สพด. จำนวน ๓๔๔,๕๐๐ บาท	๖๓๗,๔๕๕	ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก อบต. หนองพยอม จำนวน ๓ แห่ง	กอง การศึกษา												
๕	โครงการอบรมเพื่อ พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก (ข้อบัญญัติฯ ปี ๒๕๖๖ หน้า ๒๒๖/๒๒๗)	จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทและ อำนาจหน้าที่ของผู้บริหารบุคลากรทาง การศึกษาและคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก ดังนี้ ๑. คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล หนองพยอม ๔ ท่าน ๒. บุคลากรทางการศึกษา ๔ คน ๓. ครูและผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบ.จ. หนองพยอม ๒ คน ๔. คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพยอม จำนวน ๓๕ คน	๕๐,๐๐๐	อบรมที่ อบต. หนองพยอม ศึกษาดูงาน ณ สพป. ต้นแบบ	กอง การศึกษา												
	รวม		๘๓๗,๔๕๕														

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๒ กลยุทธ์ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน
(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. ๒๕๖๖												
						พ.ศ. ๒๕๖๕	พ.ศ. ๒๕๖๖					พ.ศ. ๒๕๖๖						
						ค.ค.	พ.ช.	อ.ค.	ม.ค.	ก.ท.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑	โครงการก่อสร้างอาคาร เอนกประสงค์ชนิด หลังคาโค้งศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านท่าบ่อ พัฒนา (ชื่อบัญชีฯ ปี ๒๕๖๖ หน้า ๑๐๐๖/๒๕๖๕)	ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หลังคาโค้งจำนวน ๑ หลัง ขนาด ๓๐x๒๐x๕ เมตร ตามแบบอบต. หนองหอย	๖๐๐,๐๐๐	ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้าน ท่าบ่อพัฒนา	กอง การศึกษา							←		→				
	รวม		๖๐๐,๐๐๐															

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๓ กลยุทธ์ส่งเสริมและบำรุงศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวันสำคัญของชาติให้คงอยู่และสืบทอดต่อไป
(๑) แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. ๒๕๖๖											
						พ.ศ. ๒๕๖๕	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๑	โครงการบูรณาการ สามภาคภาคคู่เรียน (เช็บบัญชีฯ ปี ๒๕๖๖ หน้า ๑๓๕/๒๒๗)	๑. จัดบรรพชาสามเณรและศีลจารีนิภาค อุรุร้อยไร่ได้ ๒๒๗ ๒. ผู้เข้าร่วมโครงการและผู้เข้าร่วม กิจกรรมเป็นเด็ก เยาวชน จำนวน ๑๐ คน	๑๐,๐๐๐	วัดบ้าน หนองพอก	กอง การศึกษาฯ				↔								
๒	โครงการประกวดสวด มนต์หมู่ทำนอง สรวงวิญญู (เช็บบัญชีฯ ปี ๒๕๖๖ หน้า ๑๓๕/๒๒๗)	จัดกิจกรรมการประกวดสวดมนต์หมู่ ทำนองสรภัญญะให้แก่เด็กนักเรียนและ เยาวชนในด้านหนองพอก	๒๐,๐๐๐	วัดบ้าน หนองพอก	กอง การศึกษาฯ								↔				
๓	โครงการแม่เทียน เจ้าพรหม (เช็บบัญชีฯ ปี ๒๕๖๖ หน้า ๑๓๕/๒๒๗)	๑. ตกแต่งขบวนรถเทียนเจ็ดขบวนแม่ เทียน ๒. แม่เทียนร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ อำเภอพระทองคำ ๓. ผู้เข้าร่วมโครงการและผู้เข้าร่วม กิจกรรมเป็นคณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน และประชาชน จำนวน ๑๐๐ คน	๕๐,๐๐๐	ที่ว่าการ อำเภอ พระทองคำ	กอง การศึกษาฯ												↔
รวม			๘๐,๐๐๐														

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๓ กลยุทธ์ ส่งเสริมและบำรุงศึคศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวันสำคัญของชาติให้คงอยู่และสืบทอดต่อไป
(๒) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบ ประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๖														
						ค.ค.	ท.อ.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
๓	โครงการขอรับเงินอุดหนุนการจัดงานรัฐพิธีและปกป้องสถาบัน อ้าเภอพระทองคำซึ่งหัวหน้าศรัทธาเสมา (โอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่)	อุดหนุนงบประมาณ ให้ อ้าเภอพระทองคำ เพื่อดำเนินการจัดงานรัฐพิธีและปกป้องสถาบัน จำนวน ๒ กิจกรรม/ปี ได้แก่ การจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว/วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี/วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง/วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร/วันบิรมหาราช และวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นประชาชนชาว อ้าเภอพระทองคำ	๓๐,๐๐๐	ที่ว่าการอ้าเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา	สำนักปลัด อบต.															
	รวม		๓๐,๐๐๐																	

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
๒.๕ กลยุทธ์ ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ

แบบ สค. ๐๒

(๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๕												
						ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ธ.ย.	
๑	โครงการแข่งขันกีฬา ด้านยาเสพติด (ข้อบัญญัติฯ ปี ๒๕๖๖ หน้า ๑๖๔/๒๕๖๗)	๑. เพื่อจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด ระหว่างหมู่บ้านในเขตตำบลหนองหอย โดยจัดการแข่งขันกีฬาสาธตและกีฬา พื้นบ้าน ๒. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันได้แก่เด็ก เยาวชนและประชาชน ทุกหมู่บ้านใน ตำบลหนองหอย จำนวน ๓๐๐ คน	๑๐๐,๐๐๐	สนามกีฬา เอนกประสงค์ อบต. หนองหอย	กอง การศึกษา													
๒	โครงการแข่งขันกีฬาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ข้อบัญญัติฯ ปี ๒๕๖๖ หน้า ๑๖๕/๒๕๖๗)	๑. จัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ ระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต. หนองหอย ๒. ผู้เข้าร่วมโครงการและผู้เข้าร่วม กิจกรรมเป็นเด็ก เยาวชน และ ประชาชน จำนวน ๑๕๐ คน	๓๐,๐๐๐	สนามกีฬา เอนกประสงค์ อบต. หนองหอย	กอง การศึกษา													
๓	โครงการส่งตัวนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ท้องถิ่นสัมพันธ์ (ข้อบัญญัติฯ ปี ๒๕๖๖ หน้า ๑๖๗/๒๕๖๗)	๑. ส่งตัวนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ท้องถิ่นสัมพันธ์ ๒. ผู้เข้าร่วมโครงการและผู้เข้าร่วม กิจกรรมเป็น คณะผู้บริหาร สมาชิก องค. พนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน และประชาชน จำนวน ๓๐๐ คน	๓๐,๐๐๐	สนามกีฬา อำเภอ พระทองคำ	กอง การศึกษา													
	รวม		๑๖๐,๐๐๐															

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
 ๒.๕ กลยุทธ์ ส่งเสริมการป้องกัน แก้ไข การปราบปรามยาเสพติดและอบายมุข
 (๑) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๖										
						พ.ค.	พ.ค.	พ.ค.	พ.ค.	พ.ค.	พ.ค.	พ.ค.	พ.ค.	พ.ค.	พ.ค.	พ.ค.
๑	โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด ตำบลหนองหอย ข้อบัญญัติฯ ปี ๒๕๖๖ หน้า ๑๕๖/๒๕๖๓	๑.อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด ๒.เสริมแรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด ๓.ผู้เข้าร่วมโครงการและผู้เข้าร่วม กิจกรรมเป็นเด็ก เยาวชน และ ประชาชน ๕๐ คน	๒๐,๐๐๐	โรงเรียนบ้าน ท่าบ่อพัฒนา	สำนักงาน หลัก	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ก.ย.
	รวม		๒๐,๐๐๐													

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๖ กลยุทธ์ ส่งเสริมและรณรงค์การป้องกันและควบคุมโรคอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๕						พ.ศ. ๒๕๖๖								
						ค.ค.	พ.บ.	อ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
๓	โครงการรณรงค์และกำจัดลูกน้ำยุงลาย (ข้อบัญญัติฯ ปี ๒๕๖๖ หน้า ๑๕๑/๒๖๗)	ดำเนินการควบคุมและป้องกันโรค ใช้เลือดออกในเขต อบต. เช่น จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้การกำจัดยุงลาย การจัดหาทรายอะเบทน้ำยาเคมีสำหรับพื้นที่กำจัดยุงลาย	๖๐,๐๐๐	พื้นที่ตำบลหนองหอย ๑๕ หมู่บ้าน	สำนักปลัด อบต.															
๒	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขี้นทะเลเป็นย่นสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และสงเคราะห์สัตว์สงเคราะห์สัตว์ (ข้อบัญญัติฯ ปี ๒๕๖๖ หน้า ๑๕๔/๒๖๗)	จ่ายเป็นค่าสำรวจประชากรสุนัขและแมวในพื้นที่ตำบลหนองหอย จำนวน ๒,๕๐๐ สัตว์ละ ๓ บาท	๗,๕๐๐	พื้นที่ตำบลหนองหอย ๑๕ หมู่บ้าน	สำนักปลัด อบต.															

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
 ๒.๖ กลยุทธ์ ส่งเสริมและบรรเทาผลกระทบจากโรคภัยไข้เจ็บอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน
 (๑) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ร. ๒๕๖๖											
						จ.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๓	โครงการเงินอุดหนุนค่าพิ รับ ขับ เค. ลื่อนโครงการส้วมปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี (ข้อมูลผู้ติดตาม ปี ๒๕๖๖ หน้า ๑๔๙/๒๒๗)	จ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการฉีดวัคซีนสุนัขและแมวในพื้นที่ตำบลหนองหอย จำนวน ๒,๕๐๐ ตัว วัคซีน ๓๐ บาท	๓๕,๐๐๐	พื้นที่ตำบลหนองหอย ๓๕ หมู่บ้าน	สำนักปลัด อบต.						↕						
๔	โครงการจัดซื้อปัสสาวะเคลื่อนที่จากโรคพิษสุนัขบ้า (ข้อมูลผู้ติดตาม ปี ๒๕๖๖ หน้า ๑๕๘/๒๒๗)	จัดอบรมให้ความรู้แก่อาสาสมัครชุดสำรวจบ้าน และจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการฉีดวัคซีน สุนัขและแมวในพื้นที่ตำบลหนองหอยได้รับการฉีดวัคซีน จำนวน ๒,๓๐๐ ตัว	๕๐,๐๐๐	พื้นที่ตำบลหนองหอย ๓๕ หมู่บ้าน	สำนักปลัด อบต.						↕						

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๖ กลยุทธ์ ส่งเสริมและรณรงค์การป้องกันและควบคุมโรคอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน
(๑) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๕						พ.ศ. ๒๕๖๖								
						ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
๕	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (การป้องกันการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ) (ข้อมูลผู้สืบ ปี ๒๕๖๖ หน้า ๑๕๑/๒๕๗)	-จัดอบรมและจัดทำแผนการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ ประชาสัมพันธ์ให้คนารู้เกี่ยวกับโรคติดต่อประชาชนตำบลหนองหอย จำนวน ๕๐ คน -จัดทำวัสดุอุปกรณ์ในการควบคุมและป้องกันโรค	๒๐,๐๐๐	อบต. หนองหอย	สำนักปลัด อบต.															
	รวม		๒๒๒,๕๐๐																	

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๗ กลยุทธ์ พัฒนาระบบบริหารด้านสาธารณสุขให้ทั่วถึงและครอบคลุมทุกพื้นที่
(๑) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๕						พ.ศ. ๒๕๖๖							
						ส.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๑	โครงการระบบ การแพทย์ฉุกเฉิน(EMS) องค์การบริหารส่วน ตำบลหนองทะเล	๑. จ่ายค่าตอบแทนให้พนักงาน ขับรถยนต์กู้ชีพและพนักงานกู้ชีพ จำนวน ๖ คน ๒. อบรมให้ความรู้แก่พนักงานขับรถยนต์ กู้ชีพและพนักงานกู้ชีพ ๓. จัดหาวัสดุอุปกรณ์ ๔. ออกช่วยเหลือผู้ประสบภัยฉุกเฉินใน ตำบล	๖๖๐,๐๐๐	พื้นที่ตำบล หนองพอย ๑๕ หมู่บ้าน	สำนักปลัด อบต.														
	รวม		๖๖๐,๐๐๐																

๒. บุคลากรที่พัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๔ กฤษฎี ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามแนววิถีหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๖															
						พ.ค.	พ.ค.	พ.ค.	พ.ค.	พ.ค.	พ.ค.	พ.ค.	พ.ค.	พ.ค.	พ.ค.	พ.ค.					
๓	โครงการฝึกอบรมและ ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม ศักยภาพผู้นำศักยภาพ ผู้นำชุมชน (ข้อบัญญัติฯ ปี ๒๕๖๖ หน้า ๑๑๘/๒๒๗)	อบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานนอก สถานที่แก่ผู้นำชุมชนเพื่อให้ความรู้ และประสบการณ์ในเรื่องต่างๆ จำนวน ๕๐ คน	๑๕๐,๐๐๐	จังหวัดบุรีรัมย์	สำนักปลัด อบต.																
	รวม		๑๕๐,๐๐๐																		

๒. บุคลากรที่พัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๕ กฤษฎี ส่งเสริมพัฒนาบทบาทและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อ HIV และผู้ด้อยโอกาสให้ทัดเทียมเท่ากับบุคคลทั่วไป
(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๖															
						พ.ค.	พ.ค.	พ.ค.	พ.ค.	พ.ค.	พ.ค.	พ.ค.	พ.ค.	พ.ค.	พ.ค.						
๑	โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหากาสิโน เพศสัมพันธ์ก่อนวัยอัน ควร การตั้งตรวจกัก กัน	อบรมให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชน ถ่ายทอดของหอให้รู้จักป้องกันตนเอง จำนวน ๕๐ คน	๒๐,๐๐๐	โรงเรียนบุญ เหลือวิทยา บุรีรัมย์ ๒	สำนักปลัด อบต.																
	รวม		๒๐,๐๐๐																		

๒. บุคลากรพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๙ กอพุทธ ส่งเสริมพัฒนาบทบาทและกาพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อ HIV และผู้ด้อยโอกาสให้ทัดเทียมเท่ากับบุคคลทั่วไป
(๒) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๕		พ.ศ. ๒๕๖๖											
						ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๓	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ ของ อ.ป.ท. (กรณีการส่งเสริมและ พัฒนาคุณภาพชีวิต)	ให้ความช่วยเหลือประชาชนตำบล หนองหอย ด้านส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิต ได้แก่ผู้สูงอายุ คนพิการ คนยากจนยากไร้และคนด้อยโอกาส จำนวน ๒๐ คน	๒๐,๐๐๐	อบต. หนองหอย	สำนักงานได้ อบต.														
	รวม		๒๐,๐๐๐																

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
๒.๑๐ กลยุทธ์ ส่งเสริมการพัฒนาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๑) แผนงานการรักษาความปลอดภัย

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๕		พ.ศ. ๒๕๖๖												
						ค.ค.	พ.ธ.	ธ.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
๓	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนคนอำนาจ หน้าที่ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น (กรณีเฝ้าระวังหรือฟื้นฟู หลังเกิดสาธารณภัย) (ข้อมูลอยู่ตัว ปี ๒๕๖๖ หน้า ๘๓/๒๕๖๕)	เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือประชาชน ตำบลหนองทรายที่ประสบปัญหาไม่ สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า เหตุ สาธารณภัย ได้แก่ อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง ฯลฯ กรณีไม่สามารถ ช่วยเหลือแบบฉับพลันพื้นที่ได้ เช่น ช่วยเหลือด้านการดำรงชีพ ด้านที่อยู่ อาศัย จัดทำวัสดุซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ผู้ซึ่ง ไร่ร่วมกับพืชผลทางการเกษตร	๒๐,๐๐๐	อบต. หนองทราย	สำนักปลัด อบต.															
	รวม		๒๐,๐๐๐																	

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑๑. กลยุทธ์ พัฒนาระบบประปา แหล่งน้ำเพื่อสุขภาพบริโภคและการเกษตร

(๑) แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๖										
						พ.ค.	พ.ค.	พ.ค.	พ.ค.	พ.ค.	พ.ค.	พ.ค.	พ.ค.	พ.ค.	พ.ค.	พ.ค.
๑๓	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรส่วนท้องถิ่น (กรณี การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย) (ข้อบัญญัติฯ ปี ๒๕๖๖ หน้า ๒๑๐/๒๑๗)	เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ รายได้น้อยค่าซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ จัดหาหรือปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อ การเกษตร ค่าสนับสนุนอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการปรับปรุงแหล่ง น้ำ	๑๐,๐๐๐	พื้นที่ตำบล หนองหอย ๑๕ หมู่บ้าน	สำนักงาน สำนักปลัด อบต.	ค.ค.	พ.ค.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ก.ย.
	รวม		๑๐,๐๐๐													

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

๓.๓ กลยุทธ์ สนับสนุนการเพิ่มศักยภาพสินค้าและการตลาดของท้องถิ่น
(๑) แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่นำขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๖														
						พ.ค.	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๑	โครงการปลูก/รักษา/อนุรักษ์พืชในสมุนไพร อันเป็นที่มาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ข้อมูลผู้สืบ ปี ๒๕๖๖ หน้า ๒๓๖/๒๓๗)	๑.อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับความสำคัญ ประโยชน์ และการแปรรูปพืชสมุนไพร ๒.ปลูกพืชสมุนไพรในแปลงเพาะปลูก ๓.ผู้เข้าร่วมโครงการเป็นเกษตรกรประจำหมู่บ้าน ประชาชนตำบลหนองหอยที่สนใจ	๒๐,๐๐๐	พื้นที่ตำบลหนองหอย	สำนักงานปลัด อบต.															
	รวม		๒๐,๐๐๐																	

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนางานเมือง

๔.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมการเข้าถึงสำนักในการมีส่วนร่วมดูแล พื้นฟู และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๑) แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. ๒๕๖๖														
						พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ค.ค.	ก.ย.				
๑	โครงการปลูกป่าเฉลิม พระเกียรติ (ข้อบัญญัติฯ ปี ๒๕๖๖ หน้า ๒๓๗/๒๓๘)	๑. ประชาชนทุกภาคส่วนได้ร่วมเฉลิม พระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรัก ภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ๒. เพิ่มพื้นที่สีเขียวทำไม้สิ่งแวดล้อมที่ ขึ้น ๓. ประชาชนได้สังเกตเห็นถึงความสำคัญ ของป่าไม้	๒๐,๐๐๐	พื้นที่ตำบล หนองพยอม	สำนักปลัด อบต.															
๒	โครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ มหาราชินี (อ.พ.ส.) (ข้อบัญญัติฯ ปี ๒๕๖๖ หน้า ๒๓๗/๒๓๘)	๑. กิจกรรมปลูกพืชอาหารตำบล ๒. กิจกรรมสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากร ตำบล ๓. กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากรตำบล ๔. กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ ทรัพยากรตำบล ๕. กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากรตำบล ๖. กิจกรรมสนับสนุนในการอนุรักษ์ จัดทำฐานทรัพยากรตำบล ๗. กิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ ทรัพยากรตำบล ๘. กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ ทรัพยากรตำบล	๓๐๐,๐๐๐	พื้นที่ตำบล หนองพยอม	สำนักปลัด อบต.															
	รวม		๓๒๐,๐๐๐																	

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง

๔.๒ กลยุทธ์ ส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

(๑) แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๖												
						พ.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ (ข้อมูลยุติฯ ปี ๒๕๖๖ หน้า ๘๘/๒๒๗)	จัดตั้งจุดบริการประชาชนความถี่ความถี่และความสะดวก ให้แก่ประชาชนที่สัญจรในเขต อบต. ท้องหอยและตำบลใกล้เคียงหรือประชาชนที่เดินทางสู่อำเภอเมืองในช่วงเทศกาลปีใหม่และช่วงเทศกาลสงกรานต์	๓๐,๐๐๐	หน้าที่ทำการ อบต. ท้องหอย และศูนย์ฯ บ้านท่าบ่อพัฒนา	สำนักงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	←	←		←		↔							
๒	โครงการฝึกอบรมอปพร อบต. ท้องหอย (หลักสูตรบทพวณ) (ข้อมูลยุติฯ ปี ๒๕๖๖ หน้า ๘๘/๒๒๗)	- เชิญฝึกอบรมให้พนักงานเจ้าหน้าที่อปพร ให้ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติในการช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดภัยต่างๆ จำนวน ๓๐ คน	๒๐,๐๐๐	ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เขต อำเภอเมืองราชสีห์	สำนักงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	←			←									
	รวม		๕๐,๐๐๐															

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง

๔.๓ กอทูตซ์ การพัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซม และบำรุงรักษาระบบคมนาคมให้เที่ยงสะดวกและได้มาตรฐานยิ่งขึ้น
(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๖															
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตลุกซังโค หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านนาขาม อำเภอเวียงชัย สายบ้านนาขาม-นางหวาน เห็นชุมชน-นางหวาน เจ็ดสิบเอ็ด (ข้อบัญญัติฯ ปี ๒๕๖๖ หน้า ๑๓๗/๒๒๗)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตลุกซังโค หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านนาขามอำเภอเวียงชัย เห็นชุมชน-นางหวาน เจ็ดสิบเอ็ด ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร คิดเป็นพื้นที่มีน้อยกว่า ๑๒๕.๐๐ ตร.ม. คิดเป็นปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๘.๖๐ ลบ.ม. พร้อมลงลูกรังหรือหินคลุกให้ส่งทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๓ ป้าย รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน	๒๒๕๐๐๐	บ้านตลุกซังโค หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านนาขาม อำเภอเวียงชัย พ.ศ. - น.ร.๕ พ.วาม เจ็ดสิบเอ็ด	กองช่าง																
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตลุกซังโค หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านนาขาม อำเภอเวียงชัย สายบ้านนาขาม-นางหวาน สอง (ข้อบัญญัติฯ ปี ๒๕๖๖ หน้า ๑๓๘/๒๒๗)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตลุกซังโค หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านนาขามอำเภอเวียงชัย - นางสำลี คงสุข ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๔๐.๐๐ ตร.ม. คิดเป็นปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๖.๐๐ ลบ.ม. พร้อมลงลูกรังหรือหินคลุกให้ส่งทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๓ ป้าย รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน	๒๕๘,๐๐๐	บ้านตลุกซังโค หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านนาขาม อำเภอเวียงชัย - นางสำลี คงสุข	กองช่าง																

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง

๔.๓ กลยุทธ์ การพัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซม และบำรุงรักษาระบบคมนาคมให้สัญจรสะดวกและได้มาตรฐานยิ่งขึ้น
(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๖														
						ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
๓	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าบ่อพัฒนา หมู่ที่ ๓ ซอยศาลาปูน (ข้อมูลผู้ทำ ปี ๒๕๖๖ หน้า ๑๑๑/๒๑๑)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยศาลาปูน ช่วงที่ ๓ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๕.๐๐ เมตร หน้า ๐-๑๕ เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐๐.๐๐ ตร.ม. ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๗๕.๐๐ เมตร หน้า ๐-๑๕ เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒๖.๐๐ ตร.ม. คิดเป็นปริมาณทร คอนกรีต รวม ๒ ช่วง ไม่น้อยกว่า ๑๕๖.๕ ลบ.ม. พร้อมลงทุนหรือเงิน คลุ้ให้ต่างข้างละ ๐.๓๐ เมตร พร้อม ป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแนบมาตรฐาน	๖๘๖,๐๐๐	บ้านท่าบ่อ พัฒนา หมู่ที่ ๓ ซอย ศาลาปูน	กองช่าง															
๔	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน หัวปลาค้า หมู่ที่ ๓๐ สายบ้านนางก้อน วังงาม (ข้อมูลผู้ทำ ปี ๒๕๖๖ หน้า ๒๐๐/๒๐๗)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านสายบ้านนางก้อน วังงาม ขนาด กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๖๓.๐๐ เมตร หน้า ๐-๑๕ เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๕๘๗.๐๐ ตร.ม. คิดเป็นปริมาณทร คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๗๓.๓๕ ลบ.ม. พร้อมลงทุนหรือเงินคลุ้ให้ต่างข้าง ละ ๐.๓๐ เมตร พร้อมวางท่อ ค.ส.ล. ขนาด ๕ ๐.๕๐ เมตร จำนวน ๗ ท่อน พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแนบมาตรฐาน	๓๕๕,๐๐๐	บ้านหัวปลาค้า หมู่ที่ ๓๐ ถนนสาย บ้านนางก้อน วังงาม	กองช่าง															

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง

๔.๓ กลยุทธ์ การพัฒนา ปรับปรุงซ่อมแซม และบำรุงรักษาระบบคมนาคมให้สัญจรสะดวกและได้มาตรฐานยิ่งขึ้น
(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบ. ประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๖														
						พ.ย. ค.ศ.	ธ.ค. ค.ศ.	ม.ค. ค.ศ.	ก.พ. ค.ศ.	มี.ค. ค.ศ.	เม.ย. ค.ศ.	พ.ค. ค.ศ.	มิ.ย. ค.ศ.	ก.ค. ค.ศ.	ก.ย. ค.ศ.					
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนโสมของ หมู่ที่ ๑๓ สายบ้านนายสมเจ้า เลียบสันเทียะ - บ้านนายหัม ขนสันเทียะ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสมเจ้า เลียบสันเทียะ-บ้านนายหัม ขนสันเทียะ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๕๕.๐๐ เมตร. หน้า ๐.๑๕ เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓.๓๓๕.๐๐ ตร.ม. คิดเป็นปริมาณทรคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๐๐.๒๕ ลบ.ม. พร้อมส่งลูกรังหรือหินคลุกในเส้นทางข้าง	๘๘๕,๐๐๐	บ้านใหม่โนนโสม หมู่ที่ ๑๓ สายบ้านนายสมเจ้า เลียบสันเทียะ - บ้านนายหัม ขนสันเทียะ	กองช่าง															
๕	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนโสมของ หมู่ที่ ๒ เลียบสันเทียะ - บ้านนายหัม ขนสันเทียะ	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านถนนหัก หมู่ที่ ๒ สายบ้านนายหัม ขนสันเทียะ ถึงคลองกลางทุ่ง ศาลีอปรังเกรตผิวทางเดิมพร้อมติดตั้งแนวกวางเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑.๕๐๐.๐๐ ตร.ม. พร้อมส่งลูกรัง กวางเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร คิดเป็นปริมาณทรคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๒๕.๐๐ ลบ.ม. หรือ คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑.๕๐๐.๐๐ ตร.ม. พร้อมเกรดเปลี่ยนค้ำยันหน้า รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน	๘๘,๐๐๐	บ้านถนนหัก หมู่ที่ ๒ สายบ้านนายหัม ขนสันเทียะ ถึงคลองกลางทุ่ง ศาลีอปรังเกรตผิวทางเดิมพร้อมติดตั้งแนวกวางเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑.๕๐๐.๐๐ ตร.ม. หรือ คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑.๕๐๐.๐๐ ตร.ม. พร้อมเกรดเปลี่ยนค้ำยันหน้า รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน	กองช่าง															

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง

๔.๓ กลยุทธ์ การพัฒนา ปรับปรุง ช่อมแซม และบำรุงรักษาระบบคมนาคมให้สัญจรสะดวกและได้มาตรฐานยิ่งขึ้น
(๓) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่จัดขึ้นจากโครงการ	งบ ประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๖														
						พ.ศ.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
๗	โครงการปรับปรุงถนน สุกรังโดยเสริมหินคลุก บ้านโคกเพชร หมู่ที่ ๘ สายสามแยกสวน นายสมจิต นวลกลาง ตอม - อ่างเก็บน้ำห้วย ชันโพรง	ปรับปรุงถนนลูกรังโดยเสริมหินคลุกบ้าน โคกเพชร หมู่ที่ ๘ สายสามแยกสวน นายสมจิต นวลกลางตอม - อ่างเก็บน้ำ ห้วยชันโพรง รื้อปรับเกรดผิวทางเดิม พร้อมบดอัดแน่นกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓,๒๓๐.๐๐ เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๖,๑๕๐.๐๐ ตร.ม. พร้อมลง หินคลุก กว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓,๒๓๐.๐๐ เมตร พนท ๐.๑๕ เมตร คิด เป็นปริมาตรไม่น้อยกว่า ๗๒๒.๕๐ ลบ.ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๑๕๐.๐๐ ตร.ม. พร้อมเกรดเฉลี่ยบด อัดแน่น พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๓ ป้าย รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน	๗๕๔,๐๐๐	บ้านโคกเพชร หมู่ที่ ๘ สาย สามแยกสวน นาย สม จิต นวลกลางตอม - อ่างเก็บน้ำ ห้วยชันโพรง	กองช่าง															

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง

๔.๓ กลยุทธ์ การพัฒนา ปรับปรุง ช่อมแซม และบำรุงรักษาาระบบคมนาคมให้สัญจรสะดวกและได้มาตรฐานยิ่งขึ้น
(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ BR.๐๒

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. ๒๕๖๖													
						พ.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ก.ย.			
๘	โครงการปรับปรุงถนน คู่ศรีไทรโดยเสริมหินคลุก บ้านศรีพัฒนา หมู่ที่ ๓๕ สายบ้านบายจิต สายบ้านนายขีต ป้องกันน้ำขัง ป้องกันน้ำขัง ป้องกันน้ำขัง ป้องกันน้ำขัง ป้องกันน้ำขัง (ข้อบัญญัติฯ ปี ๒๕๖๖ หน้า ๒๐๔/๒๑๗)	ปรับปรุงถนนคู่ศรีไทรโดยเสริมหินคลุกบ้าน ศรีพัฒนา หมู่ที่ ๓๕ สายบ้านบายจิต ป้องกันน้ำขัง สายบ้านบายจิต หรือปรับ เกรดผิวทางเดิม พร้อมบดอัดแน่น กวาง แอสฟัลต์ ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓,๐๗๐.๐๐ เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๒๕๐.๐๐ ตร.ม พร้อมลงหินคลุก กว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓,๐๗๐.๐๐ หน้า ๐.๓๕ เมตร คิดเป็น ปริมาณไม่น้อยกว่า ๖๕๒.๐๐ ลบ.ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๒๕๐.๐๐ ตร.ม. พร้อมบดอัด บดอัดแน่นพร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด ๕ ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๒ จุดละ ๕ ท่อน หรือรวม ๒ จุด ไม่น้อย กว่า ๓๐ ท่อน พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๓ ป้าย รายละเอียดตามแบบ มาตรฐาน	๖๙๕,๐๐๐	บ้านศรีพัฒนา หมู่ที่ ๓๕ ถนนสายบ้าน นายขีต ป้อง กันน้ำขัง ถึง สระหนองขาม	กองช่าง														
	รวม		๕,๕๕๕,๐๐๐																

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ การพัฒนาระบบประปา แหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคและการเกษตร
(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบ. ประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๖														
						ค.ค.	พ.อ.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
๑	โครงการขยายระบบ จ่ายน้ำประปาบ้าน หนองนกกระเรียน หมู่ที่ ๑๑ (ข้อบัญญัติฯ ปี ๒๕๖๖ หน้า ๒๐๔/๒๐๗)	ขยายระบบจ่ายน้ำประปาบ้านหนอง นกกระเรียน หมู่ที่ ๑๑ ตำบลราง ต่อท่อ พีวีซี ท่อประปา ขึ้น ๘.๕ เส้นผ่าน ศูนย์กลาง ๒ นิ้ว ยาว ๖๐๐.๐๐ เมตร เมตร พร้อมท่อประปา ชีตซีเมนต์ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง พร้อมแผนปรับพื้นที่ และพร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบของอบต. หนองพอย	๑๗๖,๐๐๐	บ้านหนองนก กระเรียน หมู่ที่ ๑๑	กองช่าง															
	รวม		๑๗๖,๐๐๐																	

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ

๕.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมการเพิ่มขีดสมรรถนะของบุคลากรและระบบคุณธรรมจริยธรรม
(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๖												
						พ.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ก.ย.		
๑	โครงการฝึกอบรมและ ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการ ประสิทธิภาพการ บริหารงานของคณะ ผู้บริหาร สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วน ตำบล พนักงานส่วน ตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง (ข้อบัญญัติฯ ปี ๒๕๖๖ หน้า ๒๑๔/๒๑๖)	- ดำเนินการจัดฝึกอบรมให้ความรู้เพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพและสร้างเสริมความรู้ ความสามารถ ทั้งภายในการปฏิบัติงาน ให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และ พนักงานจ้าง	๒๕๐,๐๐๐	องค์การบริหาร ส่วนตำบล หนองพยอม และ ศึกษาดูงาน ในเขตพื้นที่ จังหวัดภูเก็ต	สำนักปลัด อบต.													
๒	โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม บุคลากรของ องค์การบริหารส่วน ตำบลหนองพยอม	- ดำเนินการจัดฝึกอบรมเพื่อปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม ให้กับคณะ ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหาร ส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพยอม ได้นำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ราชการได้อย่างเหมาะสม เกิดประโยชน์ สาธารณะ	๒๐,๐๐๐	ณ วัดพระพุทธ แสงธรรม ตำบลหนองพยอม อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี	สำนักปลัด อบต.													

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภาครัฐ

๕.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมการเพิ่มขีดสมรรถนะของบุคลากรและระบบคุณธรรมจริยธรรม
(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

แบบ ส.ค. ๐๒

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบ ประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๖														
						พ.ค.	พ.ค.	พ.ค.	พ.ค.	พ.ค.	พ.ค.	พ.ค.	พ.ค.	พ.ค.	พ.ค.	พ.ค.				
๓	โครงการรักษานโยบายและ การจัดการความรู้เพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติราชการของ องค์การบริหารส่วน ตำบลหนองหอย ประจำปี ๒๕๖๖	- ดำเนินการจัดฝึกอบรมให้ความรู้ทาง กฎหมาย เกี่ยวกับการรักษานโยบายของ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นของ อบต.หนองหอย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ด้านอื่นๆ	๓๐,๐๐๐	องค์การ บริหารส่วน ตำบล หนองหอย	สำนักปลัด อบต.															
	รวม		๓๐๐,๐๐๐																	

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
 ๕.๒ กลยุทธ์ ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกประชาชนซึ่งเสียและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
 (๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๕				พ.ศ. ๒๕๖๖						
						ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.
๑	โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ (ข้อบัญญัติฯ ปี ๒๕๖๖ หน้า ๒๖๖/๒๖๖)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ โดยเฉพาะสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันของชาติ เป็นศูนย์รวมแห่งความป็นชาติและความสามัคคีของชนในชาติ	๓๐,๐๐๐	อบต. หนองทราย	สำนักงานปลัด อบต.								←→			
	รวม		๓๐,๐๐๐													

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภาครัฐ

๕.๓ กลยุทธ์ ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพขององค์กรเพื่อการบริหารที่ดีและทันสมัย
(๓) แผนงานบริหารงานทั่วไป

แบบ ส.ศ. ๐๖

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. ๒๕๖๖														
						ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ก.ย.				
๑	โครงการรณรงค์การ จัดเก็บภาษี (ข้อมูลอยู่ถึง ปี ๒๕๖๖ หน้า ๖๗/๒๐๗)	ดำเนินการโครงการรณรงค์จัดเก็บ ภาษี เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าป้าย ค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ ที่เข้า รายการประเภทนี้	๗,๕๐๐	พื้นที่ตำบล หนองพยอม ๑๕ หมู่บ้าน	กองคลัง															
๒	โครงการพัฒนาและ ปรับปรุงระบบแผนที่ ภาษี และ ทะเบียน ทรัพย์สิน (ข้อมูลอยู่ถึง ปี ๒๕๖๖ หน้า ๖๗/๒๐๗)	เพื่อดำเนินการพัฒนาและปรับปรุง ระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เช่น ค่าจ้างในการเตรียมการจัดทำ แผนที่แม่บท ค่าระวางที่ดิน ค่าถนน ระวางที่ดิน ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการ ดำเนินงาน รวมถึงค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรมของพนักงาน พนักงานจ้าง อื่นๆ	๔๒๐,๐๐๐	พื้นที่ตำบล หนองพยอม ๑๕ หมู่บ้าน	กองคลัง															
	รวม		๔๒๗,๕๐๐																	

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม และงบประมาณ (กรณีได้ก่อสร้างมีผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ)

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผอย อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง

๔.๑ กลยุทธ์ การพัฒนา ปรับปรุง ช่อมแซม และบำรุงรักษาระบบคมนาคมให้ดียิ่งูจรสะดวกและได้มาตรฐานยิ่งขึ้น

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบ ประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๖											
						ค.ศ.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๓	โครงการเสริมผิวทาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายเม.ถ.๓๒๑-๑๓ บ้านสายอ-หนองผอย- บ้านหนองก-บ้านตลุก ซึ่งโค-บ้านบุเซวีาช่วง บ้านหนองก- หมู่ที่๕ กม.๑+๙๙๐ ถึงบ้าน หนองผอย หมู่ที่๑กม. ๖+๒๕๐	เสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนน สายม.ถ.๓๒๑-๑๓บ้านสายอ-หนอง ผอย-บ้านหนองก-บ้านตลุกซึ่งโค-บ้าน บุเซวีาโดยเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติก คอนกรีตถนนสายม.ถ.๓๒๑-๑๓บ้าน สายอ-บ้านหนองก-บ้านตลุกซึ่งโค- บ้านบุเซวีาช่วงบ้านหนองก หมู่ที่๕ กม.๑+๙๙๐ ถึงบ้านหนองผอย หมู่ที่๑ กม.๖+๒๕๐ ซึ่งใช้วัสดุปรับเกลี่ยผิวทางเดิมเสริมผิวทาง Asphalticconcreteหนา๓ผิวจราจร กว้าง๖.๐๐เมตรไหล่ทางข้างละ๓.๐๐ เมตรยาว๓๘๐.๐๐เมตรคิดเป็นพื้นที่ไม่ น้อยกว่า๑๕๙๖๐ ตร.ม. ซึ่งใช้ปรับเกลี่ยผิวทางเดิมเสริมผิวทาง Asphalticconcreteหนา๓ผิวจราจร กว้าง๖.๐๐เมตรยาว๓๘๐.๐๐เมตรคิด เป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า๑๕,๑๐๐ตร.ม.	๕,๖๐๐,๐๐๐	ถนนสาย ม.ถ.๓๒๑- ๑๓บ้านสาย อ-หนอง ผอย-บ้าน หนองก- บ้านตลุกซึ่ง โค-บ้านบุเซวีา โดยเสริมผิว ทางแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต ถนนสาย ม.ถ.๓๒๑- ๑๓ บ้านสาย อ-บ้านหนอง ก-บ้านตลุก ซึ่งโค-บ้าน บุเซวีา	กองช่าง												

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง

๔.๑ กลยุทธ์ การพัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซม และบำรุงรักษาระบบคมนาคมให้สัญจรสะดวกและได้มาตรฐานยิ่งขึ้น
(๓) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๖														
						ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
	(๑)เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ งบกลาง ปี ๒๕๖๕ ๒.จัดทำสัญญาจ้าง พัฒนาก่อสร้างขีปนาวุธ สัญญาเลขที่ CNTR- ๐๐๕๒๖/๖๕ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ เริ่มสัญญา ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๕ สิ้นสุด สัญญา ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖ ระยะเวลา ๓๕๐ วัน)	ขงชี้แจง ปรับแก้สัญญาจ้างเสริมผิว ทางAsphalticconcreteขนาดผิวจราจร กว้าง๗.๐๐เมตรไหล่ทางข้างละ๑.๐๐ เมตรยาว๓.๘๐๐.๐๐เมตรคิดเป็นพื้นที่ ไม่น้อยกว่า๒๖,๒๐๐ตร.ม. ขงชี้แจง ปรับแก้สัญญาจ้างเสริมผิว ทางAsphalticconcreteขนาดผิวจราจร กว้าง๖.๐๐เมตรยาว๓๘๐.๐๐เมตรหรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า๑,๐๘๐ตร.ม. ขงชี้แจงปรับปรุงสัญญาจ้างเสริมผิวทาง Asphalticconcreteขนาดผิวจราจร กว้าง๖.๐๐เมตรไหล่ทางข้างละ๓.๐๐ เมตรยาว๓๐๐.๐๐เมตรคิดเป็นพื้นที่ไม่ น้อยกว่า๘๐๐.๐๐ตร.ม.หรือรวมพื้นที่ไม่ น้อยกว่า๒๕,๖๒๐ตร.ม.		ช่างบำรุงตนเอง กท หมู่ที่๕ กม.๓+๕๓๐ ถึงบ้านหนอง หอย หมู่ที่ ๓ กม.๖+๒๕๐																

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง

๔.๓ กลยุทธ์ การพัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซม และบำรุงรักษาระบบคมนาคมให้ที่อยู่ระสะดวกและได้มาตรฐานยิ่งขึ้น
(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.ศ. ๐๒

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบ ประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๖												
						พ.ค. ๒๕๖๕	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๒	โครงการก่อสร้างถนน แอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง น.ม.ส. ๒๒๓-๐๕ จากสายบ้าน ทับนันทพัฒนา หมู่ที่ ๓ ถึง สายบ้านพระงาม หมู่ที่ ๓๔ ตำบลหนองหอย (๑)เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี ๒๕๖๕ ๒.จัดทำสัญญากับหจก. ขนวงศ์สิบลักษณ์ก่อสร้าง สัญญาเลขที่ CNTR- ๐๐๒๕๖/๖๕ ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕ เริ่มสัญญา ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ สิ้นสุด สัญญา ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๕ ระยะเวลา ๑๘๐ วัน)	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัส สายทาง น.ม.ส.๒๒๓-๐๕ จากสายบ้าน ทับนันทพัฒนา หมู่ที่ ๓ ถึงสายบ้าน พระงาม หมู่ที่ ๓๔ ตำบลหนองหอย กว้าง ๖ เมตร ยาว ๓,๘๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๔,๘๐๐ ตาราง เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนอง หอย อำเภอพระทองคำ จังหวัด นครราชสีมา	๘,๑๓๓,๘๖๖	สายบ้าน ทับนันทพัฒนา หมู่ที่ ๓ ถึง สายบ้าน พระงาม หมู่ที่ ๓๔	กองช่าง													

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง

๔.๑. ก่อยุทธ์ การพัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซม และบำรุงรักษาระบบคมนาคมให้สัญจรสะดวกและได้มาตรฐานยิ่งขึ้น
(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบ ประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. ๒๕๖๖													
						พ.ศ. ๒๕๖๕ ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ก.ย.			
๓	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์แอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง นม.ถ.๓๒๐-๐๖ จากสายบ้านถนนทองหอย หมู่ที่ ๑ ถึงสายบ้านถนนหัก หมู่ที่ ๒ คู่มุดินมะขามป้อม กว้าง ๖ เมตร ยาว ๔๓๐ เมตร ทนมา ๐.๐๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร พื้นที่ ๓,๐๓๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย อำเภอพรหมทองคำ จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง นม.ถ.๓๒๐-๐๖ จากสายบ้านถนนทองหอย หมู่ที่ ๑ ถึงสายบ้านถนนหัก หมู่ที่ ๒ คู่มุดินมะขามป้อม กว้าง ๖ เมตร ยาว ๔๓๐ เมตร ทนมา ๐.๐๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร พื้นที่ ๓,๐๓๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย อำเภอพรหมทองคำ จังหวัดนครราชสีมา	๓,๕๖๕,๐๐๐	สายบ้าน ทองหอย หมู่ที่ ๑ ถึง สายบ้านถนน หัก หมู่ที่ ๒ คู่มุดิน มะขามป้อม	กองช่าง														

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง

๔.๑ กลยุทธ์ การพัฒนา ปรับปรุง ช่อมแซม และบำรุงรักษาระบบคมนาคมให้สัญจรสะดวกและได้มาตรฐานยิ่งขึ้น
(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๕															
						ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
๔	โครงการ ปรับปรุงถนน อุโมงค์โดยเสริมหินบดลูก สายบ้านหัวน้อย หมู่ที่ ๔ ๔ เข้มถนนสาย น.ม.ก. ๓๒๓-๐๗ บ้านหนอง พอย หมู่ที่ ๓ - บ้าน โค้งสำโรง หมู่ที่ ๔	ปรับปรุงถนนอุโมงค์โดยเสริมหินบดลูกสาย บ้านหัวน้อย หมู่ที่ ๔ เข้มถนนสาย น.ม.ก.๓๒๓-๐๗ บ้านหนองพอย หมู่ที่ ๓ -บ้านโค้งสำโรง หมู่ที่ ๔ หรือปรับเกรดผิว ทางเดิม พร้อมบดอัดแน่น กว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๓๐.๐๐ เมตรคิดเป็น พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๖๕๐.๐๐ ตร.ม พร้อมลงหินบดทุก กว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๓๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๓๕ เมตร คิดเป็นปริมาณไม่น้อยกว่า ๕๔๗.๕๐ ลบ.ม.หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๓,๖๕๐.๐๐ ตร.ม.พร้อมเกรด เกลี่ยบดอัดแน่นพร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๓ ป้าย รายละเอียดตามแบบ มาตรฐานงบประมาณ	๓๔๘,๐๐๐	ถนนสายบ้าน หัวน้อย หมู่ที่ ๔ - เข้ม ถนนสาย น.ม.ก.๓๒๓- ๐๗ บ้าน หนองพอย หมู่ที่ ๓ -บ้าน โค้งสำโรง หมู่ที่ ๔	กองช่าง																
	(๔.เกินเงินโครงการใน ข้อบัญญัติงบประมาณ รายละเอียดประจำปี๒๕๖๕ ๒.จัดทำสัญญาจ้าง หุ้นส่วนจำกัดสยาม เคกรู้ป สัญญาเลขที่ CNTR-๐๐๕๐๔/๖๕ ลง วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ เริ่มสัญญา ลง วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ สิ้นสุดสัญญา ลง วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ ระยะเวลา ๙๐ วัน)																				

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง

๔.๑ กลยุทธ์ การพัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซม และบำรุงรักษาระบบคมนาคมให้ดียุทธศาสตร์และได้มาตรฐานยิ่งขึ้น
(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบ ประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๖									
						พ.ค. ๒๕๖๕	พ.ค. ๒๕๖๕	พ.ค. ๒๕๖๖	พ.ค. ๒๕๖๖	พ.ค. ๒๕๖๖	พ.ค. ๒๕๖๖	พ.ค. ๒๕๖๖	พ.ค. ๒๕๖๖	พ.ค. ๒๕๖๖	พ.ค. ๒๕๖๖
๕	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร แอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง นม.๑. ๒๒๕-๐๖ จากสายบ้าน หนองหอย หมู่ที่ ๓ ถึง สายบ้านถนนหักหมู่ที่ ๒ (คุ้มเดิมมะขามป้อม) บ้านหนองหอย - ถนน หักหมู่ที่ ๓-๒ ตำบล หนองหอย	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต รหัสสายทาง นม.๑. ๒๒๕- ๐๖ จากสายบ้านหนองหอย หมู่ที่ ๑ ถึงสายบ้านถนนหัก หมู่ที่ ๒ (คุ้มเดิม มะขามป้อม บ้านหนองหอย - ถนนหัก หมู่ที่ ๓-๒ ตำบลหนองหอย กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓,๕๐๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ ๕,๐๐๐ ตาราง เมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ของกรมทางหลวงชนบท	๕,๕๗๖,๕๗๖	สาย ท. 1-3 นม.๑. ๒๒๕- ๐๖ จากสาย บ้านหนอง หอย หมู่ที่ ๑ ถึงสายบ้าน ถนนหัก หมู่ที่ ๒ (คุ้มเดิม มะขามป้อม) บ้านหนอง หอย - ถนน หักหมู่ที่ ๓-๒ ตำบลหนอง หอย)	กองช่าง	ค.ค. พ.ย. ๒๕๖๕	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค. ๒๕๖๖	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง

๔.๑ กลยุทธ์ การพัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซม และบำรุงรักษาระบบคมนาคมให้สัญจรสะดวกและได้มาตรฐานยิ่งขึ้น
(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. ๒๕๖๖														
						ค.ค.	พ.ธ.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ก.ย.				
๒	โครงการปรับปรุงถนน ลูกรังโดยเสริมหินคลุก บ้านโคกเพชร หมู่ที่ ๘ สายศาลาปู่- บ้านตลุก ซ่งโคก หมู่ที่ ๗ (๑) จำนวนเงินสะสม ปี ๒๕๖๕ ๒. จัดทำสัญญาจ้าง หุ้นส่วนจำกัด แอล.เอส. เอช. กรุ๊ป สัญญาเลขที่ CNTR-๐๐๓๗๗/๖๕ ลง วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ เริ่มสัญญา ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ สิ้นสุด สัญญา ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ระยะเวลา ๙๐ วัน	งานวางป่าขุดรอยตัดต้นไม้พร้อมขุดหรือ คันทางเดิมแล้วแต่จัดแนบ กว้างเฉลี่ย ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๓๐๐.๐๐ เมตร คิด เป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๖๐๐.๐๐ ตร.ม. พร้อมลงหินคลุกกว้างเฉลี่ย ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๓๐๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร คิดเป็นปริมาณไม่น้อยกว่า ๔๙๐.๐๐ ลบ.ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๖,๖๐๐.๐๐ ตร.ม. พร้อมเกรด เกลี่ยบดอัดแน่น พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๓ ป้าย รายละเอียดตามแบบ มาตรฐาน	๗๓๕,๐๐๐	บ้านโคกเพชร หมู่ที่ ๘ สาย ศาลาปู่- บ้านตลุกซ่งโค ก หมู่ที่ ๗	กองช่าง															

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง

๔.๑ กลยุทธ์ การพัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซม และบำรุงรักษาาระบบคมนาคมให้สัญจรสะดวกและได้มาตรฐานยิ่งขึ้น
(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. ๒๕๖๖														
						จ.ค.	พ.ค.	จ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ธ.			
๗	โครงการปรับปรุงถนน สุกรังโดยเสริมหินคลุก บ้านโลกเพชร หมู่ที่ ๘- คุ้มโนนตะพุงบ้านโนน ผึกิย ตำบลชีก ได้จ่ายขาดเงินสะสม ปี ๒๕๖๕ ๒.จัดทำสัญญาจ้างทั้ง หุ้นส่วนจำกัด แอช.เอส. เอส.กรุ๊ป สัญญาเลขที่ CNT-๐๐๓๗๘/๖๕ ลง วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ เริ่มสัญญา ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ สิ้นสุด สัญญา ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ระยะเวลา ๙๐ วัน	อาจป่าขุดต่อตัดต้นไม้พร้อมขุดรื้อคัน ทางเดิมแล้วบดอัดแน่น กว้างเฉลี่ย ๖.๐๐ เมตร ยาว ๙๐๘.๐๐ เมตร คิด เป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๔๕๘.๐๐ ตร.ม พร้อมลงหินคลุก กว้างเฉลี่ย ๖.๐๐ เมตร ยาว ๙๐๘.๐๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร คิดเป็นปริมาตรไม่น้อยกว่า ๘๘๗.๒๐ ลบ.ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๔๕๘.๐๐ ตร.ม. พร้อมเกรตเกลี่ย บดอัดแน่น พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๓ ป้าย รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน	๗๘๕,๐๐๐	บ้านโลกเพชร หมู่ที่ ๘-คุ้ม โนนตะพุงบ้าน โนน ผึกิย ก ชี ตำบลชีก	กองช่าง															

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง

๔.๑ กลยุทธ์ การพัฒนา ปรับปรุง ช่อมแซม และบำรุงรักษาระบบคมนาคมให้สัญจรสะดวกและได้มาตรฐานยิ่งขึ้น
(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. ๒๕๖๖												
						ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
๘	โครงการวางท่อลอด เพื่อเชื่อมถนนศรีนครินทร์ เหล็กสำโรงรูปชนิดได้ตัว จราจร บ้านบุเข้ หมู่ที่ ๖ (๓. เก็บเงินโครงการใน ข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี๒๕๖๕ ๒. จัดทำสัญญากับ ททก. ดำเนินโครงการ สัญญาเลขที่ CNTK-๐๐๕๖๐/๖๕ ลง วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ เริ่มสัญญา ลง วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕ สิ้นสุดสัญญา ลง วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๖ ระยะเวลา ๑๒๐ วัน)	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อลอดเพื่อเชื่อม ค.ส.ส. สำโรงรูปชนิดได้ตัวจราจรบ้าน บุเข้ หมู่ที่ ๖ วางท่อลอดเพื่อเชื่อม ค.ส.ส. สำโรงรูป ชนิดได้ตัวจราจร ขนาด ๓๕๐x๓๕๐ เมตร ทน ๐.๓๗๕ เมตร จำนวน ๕ แถวๆละ ๕ ท่อน รวม ๒๕ ท่อน พร้อมเทพนังรีดปากท่อ และ เพื่อกองกักรัดทับหลังท่อ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๕.๐๐ เมตร ทน ๐.๓๕ เมตรพร้อมใส่โครงการ จำนวน ๑ ปีขย รายละเอียดตามแบบของเขต หนองพ้อ	๖๒๒,๐๐๐	บ้านบุเข้ หมู่ที่ ๖	กองช่าง													
	7231		kg.pnar.com															

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง

๔.๒ กลยุทธ์ การพัฒนาระบบประปา แหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคและการเกษตร

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.บ.๐๒

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๖											
						พ.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑	โครงการปรับปรุงระบบ จ่ายน้ำประปา บ้าน ศรีพัฒนา หมู่ที่ ๑๕ (๑.กั้นเงินโครงการใน ข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี๒๕๖๕ ๒.จัดทำสัญญาจ้างเหมา คณสรรรค์การโยธา สัญญาเลขที่ CNTR- ๐๐๕๒๔/๖๕ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๕ เริ่มสัญญา ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ สิ้นสุด สัญญา ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ระยะเวลา ๖๐ วัน)	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบจ่าย น้ำประปา บ้านศรีพัฒนา หมู่ที่ ๑๕ ชุด วาง สอทอ พีวีซี ท่อประปา ชั้น ๘.๕ เส้นผ่านศูนย์กลาง ๓ นิ้ว ยาว ๒,๐๐๐.๐๐ เมตร ชุดวาง ท่อพีวีซี ท่อประปา ชั้น ๘.๕ เส้นผ่านศูนย์กลาง ๒ นิ้ว ยาว ๒,๓๙๙.๐๐ เมตร ชุดวาง ท่อพีวีซี ท่อประปา ชั้น ๘.๕ เส้นผ่าน ศูนย์กลาง ๑/๒ นิ้ว ยาว ๖๕๐ เมตร พร้อมท่อประปา ซ้ำต่อถังและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมถมปรับเกลี่ยแต่ง พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ป้าย รายละเอียดตามแบบของอบต.หนอง หลอ	๘๘๘,๐๐๐ (บาท)	บ้านศรีพัฒนา หมู่ที่ ๑๕	กองช่าง	ผ.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง

๔.๒ กลยุทธ์ การพัฒนาระบบประปา แหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคและการเกษตร
(๓) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.ค. ๐๒

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๖								
						พ.ค.	พ.ค.	พ.ค.	พ.ค.	พ.ค.	พ.ค.	พ.ค.		
๒	โครงการก่อสร้างฝายน้ำ ต้นคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองนกกระเรียน หมู่ที่ ๑๓. (๓. กับเงินโครงการใน ข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี๒๕๖๕ ๓. จัดทำสัญญากับบริษัท ราชสีมางคิธท์ สัญญา เลขที่ CMT-๐๐๓๘๒/ ๖๕ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เริ่ม สัญญา ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๕ สิ้นสุด สัญญา ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ ระยะเวลา ๑๒๐ วัน)	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างฝายน้ำต้น คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองนก กระเรียน หมู่ที่ ๑๓ ขนาดสันฝายค.ส.ล. กว้าง ๕.๐๐ เมตรยาว ๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร พร้อมเสา ค.ส.ล. ขนาด ๐.๒๕๐x๐.๓๐ เมตร สูง ๓.๕๐ เมตร จำนวน ๑๐ ต้นค่าข.ค.ส.ล. ขนาด ๐.๒๐x๐.๓๐ เมตร ยาว ๕.๐๐ เมตร จำนวน ๖ ต้น สปริงทมา ๐.๒๕ เมตร จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๓๕๒๐ ตร.ม. คิด เป็นปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่ารวม ๖๕๐๐ ลบ.ม. พร้อมถมดินถมไม้ย่อย กว่า ๑๓๒ ลบ.ม. พร้อมลงหินคลุก เสริม ผิวทาง พร้อม ป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบของอบต. หนองทอง	๘๘๘,๐๐๐	บ้านหนองนก กระเรียน หมู่ที่ ๑๓	กองช่าง									

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง

๔.๒ กลยุทธ์ การพัฒนาระบบประปา แหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคและการเกษตร

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. ๒๕๖๖												
						พ.ศ. ๒๕๖๕	พ.ศ. ๒๕๖๖		พ.ศ. ๒๕๖๗		พ.ศ. ๒๕๖๘		พ.ศ. ๒๕๖๙		พ.ศ. ๒๕๗๐			
						ค.ศ.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๓	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านก้านพัฒนาได้ หมู่ที่ ๑๒ (๑) เก็บเงินโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ ๒. จัดทำสัญญาจ้างบริษัทราชสิมกษวิทัศน์ สัญญาเลขที่ CHA-๐๐๓๖๒/๖๕ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เริ่มสัญญา ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดสัญญา ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕)	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านก้านพัฒนาได้ หมู่ที่ ๑๒ ขนาดสันฝายค.ส.ล. กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร ทนน้ำ ๐.๒๐ เมตร พร้อมเสาต.ส.ล. ขนาด ๐.๒๕x๐.๓๐ เมตร สูง ๓.๕๐ เมตร จำนวน ๓๐ ต้นคาน ค.ส.ล. ขนาด ๐.๒๐x๐.๓๐ เมตร ยาว ๕.๐๐ เมตร จำนวน ๖ คาน ผนังหนา ๐.๒๕ เมตร จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๓๙.๒๐ ตร.ม. คิดเป็นปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๕.๐๐ ลบ.ม. พร้อมงานหินถมไม่น้อยกว่า ๑๓๒ ลบ.ม. พร้อมลงหินคลุกเสริมผิวทาง พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๓ ป้าย รายละเอียดตามแบบของ อบต.หนองพอก	๔๙๘,๐๐๐	บ้านก้านพัฒนาได้ หมู่ที่ ๑๒	กองช่าง													
	รวม		๕,๙๘๘,๐๐๐															



ภาคผนวก



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย
เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๖ (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณา ร่างแผนดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการ ดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศ ไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

บัดนี้ นายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย จึงประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อนำไปปฏิบัติและใช้เป็นแนวทางของการจัดทำแผนจัดหาพัสดุ แผนการใช้จ่ายเงินรายละเอียดปรากฏแนบท้ายประกาศฉบับนี้ และสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nonghoi.go.th

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายสุชาติ บำรุงศิลป์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย รักษาราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย